

Số: /BC-BKTNS

Điện Biên, ngày 08 tháng 11 năm 2024

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát Việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh, khóa XV**

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của UBTVQH Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND,

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-HĐND ngày 22/8/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV. Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 4759/BC-UBND ngày 22/10/2024 của UBND tỉnh Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV; Qua giám sát, nắm tình hình thực tế, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:

## **I. KHÁI QUÁT CHUNG**

### **1. Các nội dung kiến nghị của cử tri**

Thường trực HĐND tỉnh phân công Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 05 kiến nghị của cử tri, trong đó:

- 02 kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV.
- 01 kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV.
- 01 kiến nghị trước kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV.
- 01 kiến nghị từ khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

### **2. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết kiến nghị của cử tri**

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-HĐND ngày 22/8/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ xem xét, trả lời và giải quyết các kiến nghị của cử tri, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định.

Qua giám sát, có 05/05 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Ban giám sát đã được UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố: UBND huyện Mường Nhé, Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ thực hiện giải quyết theo quy định.

## II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ

- Qua giám sát, Ban nhận thấy các nội dung kiến nghị đã xảy ra từ lâu, rất phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành liên quan; UBND tỉnh đang chỉ đạo giải quyết theo lộ trình, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với kết quả giải quyết theo báo cáo của UBND tỉnh.

- **Kết quả:** Còn 05/05 kiến nghị đang giải quyết, tiếp tục giám sát việc giải quyết trong thời gian tiếp theo, chiếm tỷ lệ 100%.

*(có biểu Phụ lục chi tiết kèm theo)*

## III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan để sớm hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Khoản 6, Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 đối với một số diện tích đất trên địa bàn xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo được UBND tỉnh giao cho Công ty cổ phần giống nông nghiệp.

2. UBND huyện Mường Nhé tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Đoàn Kinh tế quốc phòng 379 vận động người dân, lựa chọn các phương án tối ưu để bố trí dứt điểm đất sản xuất cho 04 hộ bản Mường Toong 10; hoàn thiện việc khảo sát làm cầu treo cho các nhóm hộ tại bản Mường Toong 4; đẩy nhanh việc thực hiện dự án Công trình nước sinh hoạt cho bản Mường Toong 7.

3. UBND huyện Điện Biên đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, đối với dự án Nà Tấu - Pá Khoang, đến nay 36 hộ dân (*bản Cang 1, Cang 2*) chưa nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri xã Mường Nhà, huyện Điện Biên đối với diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ công trình hồ đập bản Ban (công trình đập cấp II), không được canh tác cũng chưa nhận được tiền đền bù.

5. UBND thành phố Điện Biên Phủ khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý diện tích đất quy hoạch theo các Quyết định: số 1314/QĐ-UB ngày 20/9/2001 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thu hồi đất địa bàn xã Noong Bua, giao UBND thị xã Điện Biên Phủ xây dựng khu định cư mở rộng đô thị; số 184/QĐ-UB ngày 16/3/2001 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thu hồi

đất tại địa bàn xã Noong Bua giao đất Bệnh Viện đa khoa tỉnh bổ sung xây dựng dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh quy mô 300 giường bảo đảm theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh, khóa XV của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh(b/c);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng CTHĐND; TTDN;
- Lưu: VT, KTNS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**

**Lý Thị Phương Điện**

**PHỤ LỤC**

**Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh, khóa XV**  
*(Kèm theo Báo cáo số /BC-BKTNS, ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)*

STT	Nội dung kiến nghị	Địa phương có kiến nghị	Cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì, giải quyết	Kết quả chỉ đạo, giải quyết của UBND tỉnh	Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách	Ghi chú
<b>I</b>	<b>02 kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV.</b>					
1	<p>Đề nghị UBND tỉnh xem xét xác định ranh giới, mốc giới diện tích thu hồi đất, diện tích không thu hồi đất của các hộ dân và huỷ bỏ một phần Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 20/9/2001 của UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) về việc thu hồi đất tại địa bàn xã Noong Bua - thị xã Điện Biên Phủ trong đó giao: UBND thị xã Điện Biên Phủ xây dựng Khu định cư mở rộng đô thị. Dự án triển khai đến nay đã hơn 20 năm, hiện còn hơn 7.900m<sup>2</sup> đất chưa triển khai thực hiện (Đoạn từ cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến cổng Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên), các hộ gia đình trong phạm vi thu hồi, nhà cửa đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong sinh hoạt, Nhân dân không được xây dựng, sửa chữa, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất... làm ảnh hưởng đến đời</p>	<p>Cử tri tổ dân phố 08, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ</p>	<p>UBND thành phố Điện Biên Phủ chủ trì, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp giải quyết</p>	<p>Qua rà soát, nội dung kiến nghị của các hộ dân liên quan đến 02 quyết định thu hồi và giao đất của tỉnh Lai châu (nay là tỉnh Điện Biên), cụ thể: (1) Quyết định số 1314/QĐ-UB ngày 20/9/2001 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thu hồi đất địa bàn xã Noong Bua, giao UBND thị xã Điện Biên Phủ xây dựng khu định cư mở rộng đô thị; (2) Quyết định số 184/QĐ-UB ngày 16/3/2001 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thu hồi đất tại địa bàn xã Noong Bua giao đất Bệnh Viện đa khoa tỉnh bổ sung xây dựng dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh quy mô 300 giường.</p> <p>Việc xác định ranh giới, mốc giới phần diện tích đất đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thừa đất chưa chi trả tiền bồi thường cho các hộ gia đình nằm trong Quyết định số 1314/QĐ-UB ngày 20/9/2001 của UBND tỉnh Lai Châu, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã giao cho Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện; tuy nhiên, đến nay vẫn phải đang rà soát, thu thập hồ sơ, tài liệu để đối chiếu.</p> <p>Lý do: Do thời điểm thu hồi, thực hiện công tác GPMB từ năm 2001 đến nay đã 23 năm, bộ máy lãnh đạo, kế toán, kỹ thuật hiện nay đã nghỉ hưu, chuyển công tác hiện không còn công tác tại Ban QLDA các công trình thành phố Điện Biên Phủ.</p> <p>Về lưu trữ hồ sơ: Do từ năm 2006 đến nay Ban QLDA các công trình thành phố Điện Biên Phủ đã chuyển địa điểm làm việc 05 lần. Mặt khác, năm 2023 phòng Kỹ thuật của Ban QLDA bị chập điện gây cháy đã làm mất mát, hư hỏng một số tài liệu trong đó có tài liệu đền bù</p>	<p>Qua nghiên cứu nội dung giải quyết của UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy nội dung kiến nghị của cử tri đã từ những năm 2001, Vì vậy, cần thời gian để các cấp chính quyền xác minh và thu thập tài liệu để giải quyết kiến nghị theo quy định của pháp luật.</p> <p>Do đó, Ban tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị trong thời gian tới.</p>	<p>Kiến nghị đang giải quyết. Ban Tiếp tục giám sát</p>

STT	Nội dung kiến nghị	Địa phương có kiến nghị	Cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì, giải quyết	Kết quả chỉ đạo, giải quyết của UBND tỉnh	Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách	Ghi chú
	sống của Nhân dân.			<p>giải phóng mặt bằng giai đoạn này như: Bản vẽ đo đạc địa chính, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, chứng từ chi trả tiền... Hiện tại, Ban Quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ không tìm thấy toàn bộ tài liệu về Bản vẽ đo đạc địa chính, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, chứng từ chi trả tiền... theo Quyết định số 1314/QĐ-UB ngày 20/9/2001 của UBND tỉnh Lai Châu.</p> <p>UBND thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên thu thập tài liệu từ các cơ quan khác để số hóa bản đồ, xác định ranh giới các thửa đất đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và và các thửa đất chưa chi trả tiền bồi thường và cắm mốc trên thực địa để quản lý theo quy hoạch và đề nghị UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh hoặc hủy bỏ một phần Quyết định thu hồi đất số 1314/QĐ-UB ngày 20/9/2001 theo quy định.</p>		
2	Theo phản ánh của một số hộ dân xã Mường Nhà có diện tích đất khoảng 2.640,7m <sup>2</sup> nằm trong hành lang bảo vệ công trình hồ đập bản Ban (công trình đập cấp II). Theo quy định tại khoản c, mục 1, Điều 3 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh, diện tích này người dân không được canh tác; tuy nhiên người dân cũng chưa được đền bù. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng đền bù cho các hộ dân.	Cử tri huyện Điện Biên	Sở Nông nghiệp và PTNT, Đoàn KTQP Sông Mã	<p>- Nội dung trả lời cử tri của ngành: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 09/9/2024, tại UBND xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Điện Biên, UBND xã Mường Nhà, Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Sông Mã, đại diện bản Ban, xã Mường Nhà, các hộ dân có liên quan để kiểm tra, xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:</p> <p>- Kiểm tra hiện trạng phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với đập bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên.</p> <p>- Đề giải quyết kiến nghị của cử tri, sau khi trao đổi, thảo luận về nội dung kiến nghị của các hộ gia đình, đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia buổi làm việc thống nhất như sau:</p> <p>+ Nội dung phản ánh của cử tri xã Mường Nhà, huyện Điện Biên về chưa đền bù đất nằm trong hành lang bảo vệ đập công trình thủy lợi hồ bản Ban là chính xác; diện tích đất đang đề nghị đền bù nằm ngoài</p>	<p>Qua nghiên cứu nội dung giải quyết của UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy nội dung phản ánh của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết; các sở, ngành đã phối hợp để kiểm tra hiện trạng phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp kết quả rà soát và báo cáo UBND tỉnh để triển khai các bước tiếp theo.</p> <p>Vì vậy, Ban tiếp tục giám sát</p>	Kiến nghị đang giải quyết. Ban Tiếp tục giám sát

STT	Nội dung kiến nghị	Địa phương có kiến nghị	Cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì, giải quyết	Kết quả chỉ đạo, giải quyết của UBND tỉnh	Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách	Ghi chú
				<p>phạm vi giải phòng mặt bằng của dự án hồ chứa nước bản Ban do Đoàn Kinh tế quốc phòng Sông Mã đã thực hiện.</p> <p>+ Thực hiện GPMB đối với phạm vi bảo vệ của hồ bản Ban: Trước mắt đề nghị thực hiện GPMB trong phạm vi bảo vệ đập của hồ chứa nước bản Ban (trong phạm vi 100m được tính từ chân đập và hai bên vai đập trở ra); về lâu dài đề nghị thực hiện GPMB toàn bộ phạm vi bảo vệ của công trình hồ chứa nước bản Ban theo quy định tại Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh.</p> <p>+ Đề xuất UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để thực hiện các bước tiếp theo trong giải quyết kiến nghị của cử tri.</p> <p>+ UBND huyện Điện Biên phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng Sông Mã rà soát, có văn bản cung cấp thông tin về việc đền bù GPMB đối với phần diện tích các hộ gia đình đang kiến nghị đền bù để làm cơ sở báo cáo, triển khai các bước tiếp theo. Ngày 17/9/2024, UBND huyện Điện Biên đã ban hành Công văn số 2077/UBND-TTPTQĐ về việc phối hợp giải quyết các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng công trình hồ đập thủy lợi bản Ban, xã Mường Nhà trong đó xác định diện tích đất của các gia đình kiến nghị nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ đập công trình thủy lợi Hồ bản Ban (từ chân đập đến 100m) chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng do nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước bản Ban. Căn cứ vào các nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong giải quyết các kiến nghị của cử tri.</p>	việc giải quyết kiến nghị trong thời gian tới.	
<b>II</b>	<b>01 kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV.</b>					
3	Một số diện tích đất trên địa bàn xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo	Cử tri xã Quài Nưa,	Sở Tài nguyên	- Thực hiện Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Kiểm tra việc chấp	Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy kiến nghị đã được	Kiến nghị đang giải

STT	Nội dung kiến nghị	Địa phương có kiến nghị	Cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì, giải quyết	Kết quả chỉ đạo, giải quyết của UBND tỉnh	Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách	Ghi chú
	được UBND tỉnh giao cho Công ty cổ phần giống nông nghiệp Điện Biên, nhưng hiện nay Công ty cho thuê lại sử dụng không đúng mục đích. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi và giao cho UBND huyện Tuần Giáo quản lý, sử dụng theo quy hoạch.	huyện Tuần Giáo	và Môi trường	<p>hành pháp luật về đất đai đối với các tổ chức sử dụng đất thuê không chấp hành nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên (trong đó có Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên). Ngày 01/10/2024, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã có Báo cáo số 1970/BC-ĐKTLN báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các tổ chức sử dụng đất thuê không chấp hành nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên, theo đó Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên sử dụng đất thuê không chấp hành nghĩa vụ tài chính về đất đai thuộc trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Khoản 6, Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.</p> <p><b>Lộ trình giải quyết:</b> Tại Báo cáo số 1970/BC-ĐKTLN ngày 01/10/2024 của Đoàn kiểm tra liên ngành, Đoàn kiểm tra đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan có văn bản đề nghị thu hồi đất đối với các tổ chức sử dụng đất thuê không chấp hành nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (theo quy định tại Điều 30, Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ) để hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Khoản 6, Điều 81 Luật Đất đai năm 2024. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất đối với các tổ chức theo quy định sau khi có Văn bản của Cục Thuế tỉnh.</p>	<p>UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các tổ chức sử dụng đất thuê không chấp hành nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên (trong đó có Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên). Đến nay đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh hoàn thiện thủ tục, hồ sơ liên quan về nghĩa vụ tài chính của công ty để Sở Tài nguyên và Môi trường có căn cứ tham mưu cho UBND tỉnh đối với các tổ chức theo quy định.</p> <p>Vì vậy, Ban tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị trong thời gian tới.</p>	quyết. Ban Tiếp tục giám sát
<b>III</b>	<b>01 kiến nghị trước kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV.</b>					
4	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư thuộc Đề án 79: Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí đủ đất sản xuất cho 04 hộ bán Mường Toong 10; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bố trí đủ đất sản xuất cho 03 hộ bán Mường Toong 5,	Cử tri xã Mường Toong, huyện Mường Nhé	UBND huyện Mường Nhé	<p><b>1. Điểm bán Mường Toong 10 xã Mường Toong</b></p> <p>Kiến nghị của cử tri: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí đủ đất sản xuất cho 04 hộ dân bán Mường Toong 10. Điểm bán Mường Toong 10 xã Mường Toong, hiện nay đã được bàn giao về huyện Mường Nhé quản lý và thực hiện các nội dung chính sách Đề án thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên quá trình triển khai thực</p>	Theo báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy: + Nội dung trong kiến nghị của cử tri đã được giải quyết xong 1 phần là: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bố trí đủ đất sản	Kiến nghị đang giải quyết. Ban Tiếp tục giám sát

STT	Nội dung kiến nghị	Địa phương có kiến nghị	Cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì, giải quyết	Kết quả chỉ đạo, giải quyết của UBND tỉnh	Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách	Ghi chú
	<p>làm cầu treo qua suối cho 10 hộ nhóm 2 bản Mường Toong 4; Đoàn Kinh tế quốc phòng 379 bố trí đủ đất sản xuất cho 5 hộ bản Mường Toong 6 và 3 hộ bản Mường Toong 8, sớm thi công Công trình nước sinh hoạt cho bản Mường Toong 7.</p>			<p>hiện phương án giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn gặp một số khó khăn (người dân chê đất xấu, đất bạc màu không phối hợp hoàn thiện hồ sơ giao đất, cấp giấy; còn xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai trong khu vực giải phóng mặt bằng). Tiếp thu kiến nghị của chủ trì, trong thời gian tới UBND huyện Mường Nhé tiếp tục chỉ đạo phòng ban chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã Mường Toong, tuyên truyền vận động người dân thực hiện giao đất, nhận đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân di chuyển đến đảm bảo theo đúng quy định của Đề án 79.</p> <p><b>2) Điểm bản Mường Toong 4, 5 xã Mường Toong - Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh</b></p> <p>- Hiện nay đối với điểm bản Mường Toong 5 xã Mường Toong, chủ đầu tư đã bố trí đủ đất sản xuất cho 31 hộ dân đảm bảo theo phương án được phê duyệt và đã chuyển hồ sơ về huyện thẩm định trình cấp giấy CNQSD đất cho người dân theo quy định của Đề án 79. Về ý kiến đề nghị bố trí đủ đất sản xuất cho 03 hộ dân. Quá trình rà soát không có hộ dân nào ý kiến thiếu đất sản xuất, tuy nhiên qua tìm hiểu và hỏi ý kiến người dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời như sau: Hộ dân Giàng A Nụ, tại thời điểm giao đất đang bị Công an tạm giữ, do vậy vợ là Vàng Thị Dơ đứng ra nhận đất (đã bố trí đủ đất sản xuất); Hộ dân Giàng A Thành (Thịnh), hộ dân này đã được chia đủ đất sản xuất, tuy nhiên thường xuyên vắng mặt trên địa bàn. Tại thời điểm giao đất, hộ dân Vừ A Say, Vừ A Câu bản Mường Toong 5 nhận hộ, theo ý kiến người dân hiện nay ông Thành (Thịnh) vẫn chưa có mặt tại địa bàn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có văn bản đề nghị tạm thời chưa cấp đất cho hộ dân này. Hộ dân Và A Giàng đã được bố trí đủ đất sản xuất, có ý kiến làm rõ một số diện tích đất ở khu vực (giáp ranh giới giữa khu vực đất bản Mường Toong 5 và bản Mường Toong 10 xã Mường Toong) đã được thu hồi hay chưa và đối với ý kiến này thì đơn vị chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị tư vấn kiểm tra, kết luận khu vực này không thuộc diện đất thu hồi cho</p>	<p>xuất cho 03 hộ bản Mường Toong 5.</p> <p>Vì vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục giám sát việc giải quyết trong thời gian tới. Với nội dung kiến nghị chưa giải quyết xong, cụ thể như sau:</p> <p>Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư thuộc Đề án 79: Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí đủ đất sản xuất cho 04 hộ bản Mường Toong 10; UBND huyện Mường Nhé làm cầu treo qua suối cho 10 hộ nhóm 2 bản Mường Toong 4; Đoàn Kinh tế quốc phòng 379 bố trí đủ đất sản xuất cho 5 hộ bản Mường Toong 6 và 3 hộ bản Mường Toong 8, sớm thi công Công trình nước sinh hoạt cho bản Mường Toong 7.</p>	



STT	Nội dung kiến nghị	Địa phương có kiến nghị	Cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì, giải quyết	Kết quả chỉ đạo, giải quyết của UBND tỉnh	Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách	Ghi chú
				<p>bản Mường Toong 5.</p> <p>- Đối với nội dung ý kiến làm cầu treo qua suối cho nhóm 10 hộ bản Mường Toong 4, không thuộc nguồn vốn đầu tư của Đề án 79 theo phương án đã phê duyệt. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Chủ đầu tư. UBND huyện Mường Nhé tiếp tục chỉ đạo phòng ban chuyên môn của huyện, UBND xã Mường Toong phối hợp với đơn vị chủ đầu tư tra soát giải quyết vướng mắc tồn tại theo ý kiến cử tri; kiểm tra, khảo sát thực địa đối với nội dung ý kiến về đầu tư cầu treo qua suối cho nhóm 10 hộ dân bản Mường Toong 4 (nếu đủ điều kiện) sẽ lập danh mục, nhu cầu vốn bổ sung kế hoạch thực hiện bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn lồng ghép) năm tiếp theo.</p> <p><b>3) Điểm bản Mường Toong 6, 8 xã Mường Toong - Chủ đầu tư: Đoàn kinh tế Quốc phòng 379/Quân khu 2</b></p> <p>- Điểm bản Mường Toong 6 xã Mường Toong. Tổ công tác truyền truyền Đoàn kinh tế Quốc phòng 379/Quân khu 2 đã phối hợp với chính quyền xã Mường Toong tuyên truyền, vận động các hộ dân sở tại có đất tại bản Mường Toong 6 tạo điều kiện cho các hộ dân tái định cư tiếp tục lao động sản xuất; tuyên truyền vận động người dân bản Mường Toong 6 yên tâm lao động sản xuất, hiện nay bản Mường Toong 6 thiếu đất sản xuất 03 hộ dân (Giàng A Tú - sn1992, Hờ A Cửa - sn 1959, Thào A Khua - sn 1965) và UBND huyện Mường Nhé đã phê duyệt phương án thu hồi đất, hỗ trợ, đền bù GPMB bố trí đất sản xuất cho người dân (tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND huyện Mường Nhé), đơn vị chủ đầu tư đã lập nhu cầu vốn trình UBND tỉnh, tuy nhiên đến nay chưa được bố trí vốn thực hiện hỗ trợ đền bù về đất, do đó chưa bố trí đủ đất sản xuất cho 03 hộ dân trên.</p> <p>- Điểm bản Mường Toong 8 xã Mường Toong. Chủ đầu tư đã cùng phối hợp với UBND xã Mường Toong, phía Công ty cao su để tuyên truyền vận động đối với các hộ dân thiếu đất sản xuất (Sùng A Hờ - thiếu đất sản xuất, Vàng A Dế - thiếu đất sản xuất, Vừ A Và - thiếu</p>		

STT	Nội dung kiến nghị	Địa phương có kiến nghị	Cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì, giải quyết	Kết quả chỉ đạo, giải quyết của UBND tỉnh	Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách	Ghi chú
				<p>đất sản xuất, Lâu Thị Xĩa – chưa được cấp đất sản xuất, Phá A Xó- thiếu đất sản xuất) để người dân đóng góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất với phía Công ty Cao su. Tuy nhiên người dân không đồng thuận với lý do là Công ty Cao su trả lợi nhuận thấp.</p> <p>Hiện nay đơn vị chủ đầu tư đã lập dự toán kinh phí xin nhu cầu vốn thực hiện hỗ trợ đền bù về đất cho người dân sở tại nhưng đến nay chưa được bố trí vốn thực hiện.</p> <p>- Đối với công trình cấp nước sinh hoạt bản Mường Toong 7 xã Mường Toong, hiện nay đơn vị chủ đầu tư đã lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn thực hiện nhưng đến nay chưa được bố trí vốn. Tiếp thu kiến nghị của cử tri (bản Mường Toong 6, 8 xã Mường Toong), UBND huyện Mường Nhé tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND xã Mường Toong phối hợp với đơn vị chủ đầu tư sớm hoàn thành phương án GPMB, giao đủ đất sản xuất, cấp giấy CNQSD đất cho người dân canh tác sản xuất cho người dân bản Mường Toong 6, 8; phối hợp thực hiện dự án đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân bản Mường Toong 7 để người dân sớm ổn định đời sống khi được giao vốn.</p>		
<b>IV</b>	<b>01 kiến nghị trước kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.</b>					
5	Dự án thi công tuyến đường Nà Tấu - Pá Khoang do Ban quản lý dự án huyện Điện Biên làm chủ đầu tư đã có quyết định thu hồi đất của 36 hộ dân bản Cang 1, Cang 2 thuộc nhánh đường từ bản Cang đến bản Lọng Nghịu, từ bản Lọng Nghịu đến bản Lọng Luông, nhưng chưa được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ	Cử tri xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ	UBND huyện Điện Biên	Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Điện Biên đã giao Ban Quản lý các công trình huyện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ của Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nà Tấu - Pa Khoang, huyện Điện Biên, qua kiểm tra: Dự án đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư và đã chi trả cho 212 hộ; các hộ còn lại (trong đó có 36 hộ dân bản Cang 1, Cang 2 thuộc nhánh đường từ bản Cang đến bản Lọng Nghịu, từ bản Lọng Nghịu đến bản Lọng Luông đã thu hồi đất để thực hiện dự án nhưng chưa được nhận tiền bồi thường) với tổng diện tích đất thu hồi 61.149,7m <sup>2</sup> , tổng số tiền bồi thường GPMB (tạm tính) 6,6 tỷ đồng (theo giá thời điểm năm 2015) chưa được phê duyệt phương án đền bù do không có	Theo kết quả báo cáo của UBND tỉnh, UBND huyện Điện Biên; qua giám sát, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy kiến nghị đã được UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết; hiện tại, chưa có kết quả cụ thể, rõ ràng.  Vì vậy, Ban tiếp tục giám	Kiến nghị đang giải quyết. Ban Tiếp tục giám sát.

STT	Nội dung kiến nghị	Địa phương có kiến nghị	Cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì, giải quyết	Kết quả chỉ đạo, giải quyết của UBND tỉnh	Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách	Ghi chú
	đầu tư dự án chi trả toàn bộ số tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị thu hồi đất theo quy định.			<p>nguồn kinh phí để chi trả.</p> <p>UBND huyện Điện Biên đã có Tờ trình số 2645/TTr-UBND, ngày 06/12/2021 của UBND huyện Điện Biên đề phê duyệt phương án bồi thường GPMB và chi trả cho các hộ dân theo quy định, đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí bổ sung 6.636.977.113 đồng.</p> <p>Ngày 21/4/2024, UBND huyện đã có Tờ trình số 133/TTr-UBND, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính bố trí kinh phí bổ sung 6,6 tỷ đồng theo nội dung Tờ trình số 2645/TTr-UBND, ngày 06/12/2021 của UBND huyện Điện Biên đề phê duyệt phương án bồi thường GPMB. Sau khi UBND tỉnh chỉ đạo bổ sung kinh phí, UBND huyện sẽ thực hiện chi trả cho các hộ dân theo quy định.</p>	sát việc giải quyết kiến nghị trong thời gian tiếp theo.	